
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
๑) กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ นายกสภาฯ พบประชาคม  
เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนราชภัฏพระนครในอนาคต”  

โดย ดร.วิวัฒน์ ศลัยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
๒) กิจกรรมประชมุคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

โดย สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 
ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

เวลา 0๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกิจจาทร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมกิจจาทร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
*********************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์ฯ มีหน้าที ่ ดังนี้ ๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย ๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที ่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ          
๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อ
สภามหาวิทยาลัย และจากข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ข้อ  ๒๒ 
เมื่อมีปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือ หรือ
ขอมติ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติให้เรียกประชุมคณาจารย์ประจำและข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัย
ก็ได้ นั้น  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีมติที่จะเรียกประชุมคณาจารย์ประจำ
และข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรม
ปาฐกถาพิเศษ นายกสภาฯ พบประชาคม เรื ่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนราชภัฏพระนครในอนาคต” โดย       
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ ๒) กิจกรรมประชุมคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสภาคณาจารย์ฯ จะรายงานผลการดำเนินงานของสภา
คณาจารย์ฯ ในรอบ ๑ ปี ๖ เดือน ให้กับประชาคมชาวราชภัฏพระนครรับทราบ รวมทั้งรายงานประเด็นที่เคย
ผลักดัน เช่น เรื่องท่ีจอดรถ พ้ืนที่สูบบุหรี่  และมีประเด็นที่จะต้องระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อเสนอแนะต่อ มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป คือ  1) มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ (KPI ใหม่) ๒) ข้อบังคับ/ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
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มหาวิทยาลัย  ๓) ขอ้บังคับ/ประกาศฯ ที่เก่ียวข้องกับการสรรหาผู้บริหาร และ ๔) การจัดสวัสดิการคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ดังนั้นสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงมีมติเห็นชอบให้จัดประชุมสภา
คณาจารย์ฯ พบประชาคมชาวราชภัฏพระนคร ซึ่งจะเป็นเวทีที่ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์จากประชาคม ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือรับนโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

๒.๒ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการในรอบ ๑ ปี ๖ เดือน (ก.พ. 
256๒ - ก.ค. ๒๕๖๓)    
 2.๓ เพ่ือระดมความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

2.๔ เพ่ือรับฟังประเด็นปัญหา/อุปสรรค หรืออ่ืน ๆ จากคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และบุคคลทั่วไป ประมาณ ๔๐๐ คน 
 
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๕.1 นโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
๕.๒ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับทราบผลการดำเนินงาน

ของสภาคณาจารย์ฯ ในรอบ ๑ ปี ๖ เดือน 
๕.๓ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีช่องทางในการแสดงความ

คิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยและเพ่ือนำเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย 
๕.๔ เพ่ือนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้มาประมวลและสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 
 

------------------------------------------------------- 
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ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมกิจจาทร ๑ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

๘.๓๐-๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๙.๐๐-๙.๓๐ น. -กล่าวรายงาน โดย...ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

-กล่าวเปิด และนำเข้าสู่การปาฐกถาพิเศษ 
โดย...อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนราชภัฏพระนครในอนาคต"  
โดย...ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

   หมายเหตุ  - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม 

โดย ดร.วิวัฒน์ ศลัยกำธร  
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. กล่าวเปิดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
โดย...อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
๑๖.๓๐ น. ปิดการประชุม 

   หมายเหตุ  - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม 

กำหนดการ 

ปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง "ทศิทางการขับเคลือ่นราชภฏัพระนครในอนาคต" 

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ในวันพธุที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

นายกสภาฯ พบประชาคมราชภัฏพระนคร 

ลงทะเบียน 
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สรุปปาฐกถาพิเศษ เร่ือง "ทิศทางการขับเคลื่อนราชภัฏพระนครในอนาคต" 
โดย...ดร.ววิัฒน์ ศัลยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

 กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนราชภัฏพระนครในอนาคต" มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด  562 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จำนวน 561 คนและบุคคลภายนอก 1 ท่าน 

นโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
1. จัดทำโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ โดยใช้ชื่อว่า โครงการเปลี่ยนภาระผู้สูงอายุให้เป็นพลังพร้อมทั้งมี

การจัดทำให้เป็นหลักสูตรด้านผู้สูงอายุ ซึ่งมีการระดมพลังความคิดจากทุกหน่วยงานให้ทุกคนในมหาวิทยาลัย
ได้มีส่วนร่วม  เป้าหมายเพ่ือพัฒนาภาระของผู้สูงวัยให้เป็นพลังในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  โดยนำจุด
แข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่เป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกและมีอายุนานถึง 128 ปี  และนำจุดอ่อนจาก
สถานการณ์ปัจจุบันทุก ๆ ด้านของประเทศที่ทำให้เกิดสภาพปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไข มาเป็นพ้ืนฐานของ
ข้อมูลในการจัดทำโครงการและจัดทำหลักสูตร โดยมีคณะทำงาน อธิการบดีเป็นหัว หน้าโครงการและ
อาสาสมัครจากที่ประชุมพร้อมจะเข้าร่วม   

ทั้งนี้จะใช้รูปแบบของการระดมทุนจากเครือข่ายองค์กรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ต้องใช้
งบประมาณจากรัฐบาล  

2. ควรปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาการเรียนการสอน การพัฒนาห้องเรียน การปรับสภาพห้องเรียนให้มี
ความพร้อมในการเรียนรู้ แบบห้องเรียนสมัยใหม่ให้นำปัญหามาพัฒนาการสอน เน้นการสอนนอกระบบ และ
ให้มีการสอนแบบ Child Center รูปแบบของการเรียนรู้โดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นการพลิกโฉม
การเรียนการสอนแบบเดิมโดยให้ความสำคัญที่ตัวนักศึกษายึดถือการพัฒนานักศึกษา  หรือสามารถไปศึกษาดู
งานตัวอย่างจากโรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี ที่    
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้ดำเนินการบุกเบิกก่อตั้งและพัฒนามาเป็นระยะเวลา 9 ปี จึงได้ประสบความสำเร็จจน
มาถึงปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และองค์กรภายนอก เพื่อสร้าง
เครือข่ายร่วมกันแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคมของประเทศ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและมี
ชื่อเสียงเพ่ิมมากข้ึน โดยท่านนายกสภาฯ จะเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกและจะใช้รูปแบบ
ของการระดมทุนจากเครือข่ายองค์กรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาล  

4. พัฒนาการศึกษาปฐมวัย เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาเด็กในประเทศให้มีความพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ
เพ่ือเป็นอนาคตของชาติ และเชิญทุกคณะประชุมระดมความคิดต่อไป (เลขาสภาฯ เชิญประชุม) โดยท่านนายก
จะเป็นประธานและจะจัดตั้งคณะทำงานพร้อมกับความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก  
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5. การพัฒนามนุษย์ ได้แก่ การพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ให้เป็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย เป้าหมายเพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์
ทรงเป็นแบบอย่างและได้รับรางวัลพัฒนามนุษย์สำเร็จสูงสุดของประเทศเม่ือปี 2549 

โดยอาจารย์ควรให้นักศึกษาวิเคราะห์เรื่องการพัฒนามนุษย์ให้มีความสำเร็จของเรื่องนี้ เพื่อเป็นการ
พิสูจน์ถึงความเป็นมหาลัยครูที่เป็นโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์แห่งแรก ให้สมกับที่มหาลัยของพระราชา   

 โดยมีหลักการ 5 ข้อดังนี้ 
1) มีความเชื่อ ความรัก การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของรัชกาลที่ 9 
2) มีการสร้างทฤษฎีใหม่กว่า 40 ทฤษฎี 
3) มีวิธีปฏิบัติเป็นไปตามข้ันตอน 
4) มีเทคนิค / นวัตกรรม 
5) การบริหารแบบคนจน คือ ทำด้วยปัญญา ความขาดแคลนไม่เป็นปัญหา ถ้ามีปัญหาและมีความ

อดทน 
การแบ่งกลุ่มต่าง ๆ 
1. กลุ่มพัฒนาผู้สูงอายุ 
2. กลุ่มพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
3. กลุ่มแก้ปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. กลุ่มพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
5. กลุ่มพัฒนามนุษย์ 

 

ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้าร่วมประชุม จำนวน 85 คน และมีประเด็นคำถามเรียนสอบถามท่านนายกสภาฯ 
(แนบในภาคผนวก)  

ถ่ายทอดสด "ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในอนาคต" โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2cLxkd20jVsJPKJS1uIwTHUis_oktpOwDE-
sjzKKE6-MJO0EL4VVT_K4g&feature=share&v=noiwa6H6vz0 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ  

 จากผู้เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ จำนวน ๕๖๒ คน มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ฯ 
จำนวน ๓๐ คน โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.47, SD. = 
0.63) ดังตารางที่ ๑  

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมปาฐกถา
พิเศษ 

ประเด็นคำถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผลความ

พึงพอใจ 
ความน่าสนใจของหัวข้อการปาฐกถาพิเศษ 4.57 0.50 มากที่สุด 
การสร้างความรู้และมุมมองใหม่ 4.67 0.61 มากที่สุด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 4.53 0.73 มากที่สุด 
สถานที่ปาฐกถาพิเศษ 4.30 0.75 มาก 
ประสิทธิภาพและความพร้อมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 4.50 0.57 มาก 
คุณภาพและปริมาณอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.23 0.86 มาก 
ระบบการลงทะเบียน ก่อนวันงาน 4.33 0.76 มาก 
ระบบการลงทะเบียน ในวันงาน 4.43 0.68 มาก 
การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในวันงาน 4.50 0.63 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงาน 4.47 0.63 มาก 
เกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.5๑ - 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย ระหว่าง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย ระหว่าง ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย ระหว่าง ๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย ระหว่าง ๑.๐๐ - ๑.๕๐  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ มีผู้ตอบจำนวน ๖ คน ดังนี้ 

1. ขอขอบคุณทีมงานที่จัดงานนี้นะคะ 
๒. อยากให้สิ่งที่พูดในวันนี้เกิดได้จริงตามที่ได้พูดคุยกันในวันนี้ ภายในเวลาที่ไม่เนิ่นนานจนเกินไป 
๓. ยังเห็นแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครยังไม่ชัดเจน  
๔. เวลาน้อย 
๕. เวลาน้อยไปทำให้ไม่สามารถบรรยายถึงรายละเอียดได้ 
๖. ควรจัดอีก 
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กิจกรรมภาคบ่าย 

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  

พบประชาคมชาวราชภัฏพระนคร 

วันที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

ติตตามถ่ายทอดได้ที่ https://fb.watch/1MEuI3EgGZ/ 
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ระเบียบวาระการประชมุคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมกิจจาทร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

(ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 23/มาตรา ๒๔) 
 ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ในรอบ ๑ ปี (กุมภาพันธ์ 2562 - มกราคม ๒๕๖๓) และรอบ ๖ เดือน  (กุมภาพันธ์ 
2563 - กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๑ บทบาทของสภาคณาจารย์ฯที่มีต่อนโยบายและการบริหาร

จัดการที่มีผลกระทบต่อประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
     ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.1 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง 
     ทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ (KPI ใหม)่ 
     ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ ปัญหาและข้อคิดเห็นที่เก่ียวกับข้อบังคับ/ประกาศ 
     ที่เก่ียวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย  
     ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ ข้อบังคับ/ประกาศฯ ที่เก่ียวข้องกับการสรรหา 
     ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย    
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที ่ 5.๑ การทำประกันสุขภาพกลุ ่ม จากเงินค่าตอบแทน ๐.๑ ที่
มหาวิทยาลัยหักไว้   
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

 



-13- 
 

สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่วงบ่าย) 
 
 1. เร่ืองอัตราเงินเดือน 1.7/1.5 โดยมีความต้องการคืนทั้งหมด ให้เป็นไปตามคำตัดสินของ
ศาลปกครองสูงสุด จากกรณีของ มรภ.เชียงใหม่ ที่เป็นข่าว 
  1) เสนอให้มีการตรวจสอบเงินที่หักไปจากพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งในกรณี 0.2 ในอดีต 
และ 0.1 ในปัจจุบัน (จากไลน์) 
  2) เสนอให้มีการตรวจสอบว่า เงินที่หักไปแล้ว นำไปใช้จ่ายเป็นค่าสวัสดิการอะไรบ้าง (จาก
ไลน์) 
 2. ต้องการมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้บริหาร ทั้งคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานของ
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการสรรหาอาจพิจารณาจากการหยั่งเสียง หรือใช้วิธีการเลือกตั้ง 
 3. เร่ืองการจัดสรรอัตราบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ทดแทน
อัตราเกษียณ เพื่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน ทั้งสายวิชาการ(อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ)และสาย
สนับสนุน 
 4. ขอให้แก้ไขข้อบังคับโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ปี 2558 เพื่อให้สามารถบรรจุพนักงานทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ได ้
 5. ประเด็นสวัสดิการ 
  1) ประกันสุขภาพ ต้องการขอให้มหาวิทยาลัยคืน 0.1 ให้ดีกว่าทำประกันสุขภาพ 
  2) โมเดลที่ 1 มหาวิทยาลัยจัดสวสัดิการเพิ่มเติมโดยทำประกันสุขภาพให้ 
  3) โมเดลที่ 2 กำหนดวงเงินเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อปีให้ โดยสำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จมา
เบิก โดยไม่ทำประกันสุขภาพ 
 6. เสนอให้ยกเลิกข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นธรรมแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่
ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เน้นประเด็นการไม่ต่อสัญญาฯ หากไม่ได้ ผศ., รศ. 
 7. เสนอให้มีการยกร่างข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ทั้งหมดให้ทันสมัย เนื่องจาก
ข้อบังคับเดิมมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายคร้ัง และบางประเด็นไม่เข้ากับยุคสมัย 
 8. สอบถามว่า เงินค่าตอบเเทนตำแหน่งผศ. รศ. มาจากเงินก้อนไหน เเละจะคูณสองให้
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันได้หรือไม่ (จากไลน์) 
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รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมกิจจาทร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  ไชยนิตย์    กรรมการ    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลยมน  สินหนัง    กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรุดา  นิติวรการ     กรรมการ  
5. อาจารย์ ดร.วิสูตร  ดารากัย     กรรมการ 
6. อาจารย์โรจนี  พิริยะเวชากุล     กรรมการ 
7. อาจารย์พีรพงศ์  บุญฤกษ์     กรรมการ 
8. นางสาวภานุมาศ  ศรีวังราช     กรรมการ  
9. นางลภัสรดา  นาคพริก      กรรมการ    
10. นายอัครา  แก้วแสง      กรรมการ  
11. นายภาณุภณ  พิชยะสิริ      กรรมการ 
12. นางชลธิชา  ยอดจันทร์      กรรมการ   
13. นายศุภโชค  มณีมัย      กรรมการ  
14. นางสาวอารีย์  รอดดำรงค์     กรรมการและเลขานุการ  
15. คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๕๖๒ คน 

 
ผู้ลาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  ทองทิพย์       
2. อาจารย์ ดร.อธิยา  รัตนพิทยาภรณ์      

 
เริ่มการประชุม  เวลา 13.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวเปิดการ
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ และได้แจ้ง
ประเด็นที่สภาคณาจารย์ฯ นำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หลายเรื่อง ได้แก่ การหัก o.1 เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม  การยื่นเรื่องการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายค่าสอนล่าช้าเกินสมควร  ข้อเสนอแนะในการปรับวัตถุประสงค์ของการนำเงินงบประมาณให้ผู้เกษียณ
ไปศึกษาดูงาน   เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ เพ่ือให้ทุกคนเติบโตตามช่องทาง  มาตรฐานภาระงาน
ของสายวิชาการ KPI  เป็นต้น 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา 23/มาตรา ๒๔) 
  ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในรอบ ๑ ปี (กุมภาพันธ์ 
2562 - มกราคม ๒๕๖๓) และรอบ ๖ เดือน  (กุมภาพันธ์ 2563 - กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานผลการ
ดำเนินงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และหน่วยงานภายนอก  ช่อง
ทางการสื่อสารของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  การเปิด page เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นทางวิชาการของสาย
วิชาการ การเปิด page ช่องทางการค้าขายให้แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุบันรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙  เปิดทำการสำนักงานสภาคณาจารย์อาคารใหม่  การบริจาคมอบทุน
ช่วยเหลือ  การสำรวจและการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในอนาคต  การศึกษาดู
งานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา เป็นต้น 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ บทบาทของสภาคณาจารย์ฯที่มีต่อนโยบายและการบริหารจัดการที่มีผลกระทบต่อประชาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    ๔.๑.1 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(KPI ใหม่) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่าสภา
คณาจารย์ฯ ได้เสนอกระบวนการออกแบบมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและ
ผู้บริหาร โดยการสำรวจจากประชาคม วิเคราะห์และนำเสนอต่อที่ประชุมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ได้รับรองการประชุม มีมติสรุปว่า “หากพบว่านำคู่มือดังกล่าว มาใช้แล้วเกิดปัญหาในการปฏิบัติ สามารถนำมา
ทบทวน แก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและขอให้คณบดีชี้แจงคณาจารย์ในคณะเพื่อความเข้าใขร่วมกัน 
และมีมติเห็นชอบเรื่องประกาศใช้คู่มือและมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและ
ผู้บริหาร พ.ศ. ….” ซึ่งมิได้เห็นชอบข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
   ว่าที่ ร.ต.ท. ดร.กมล  ตันติจินวัฒนกุล เสนอเห็นควรยกร่างมาตรฐานโดยมีตัวแทนของประชาคม คือ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ิมประเด็นว่าเอกสารประกอบการประชุมไม่ควรมีการขีดฆ่าแก้ไข ยิ่งเป็นส่วน
ของมติท่ีประชุมแล้วไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  ใจเรือง  ชี้แจงมาตรฐานการกำหนด  KPI แต่ละมหาวิทยาลัยฯ 
อาจมีความแตกต่างไปตามแต่บริบท และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ มีเห็นว่ามาตรฐานการกำหนดควรมี
ความชัดเจนให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คฑาวุฒิ  สังฆมาศ  ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการมี  KPI คือ 
ทราบแนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยฯ มีทิศทางอย่างไร แต่ติดปัญหาคือ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีอยู่
มุ่งเน้น KPI ส่วนบุคคล มิได้มุ่งเน้นการทำงานเพื่อองค์กร ควรปรับมุมมองของ  KPI ให้สมดุลกันทั้งที่ทำเพ่ือ
ตนเองและทำเพ่ือองค์กร 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
 ๔.๑.๒ ปัญหาและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับข้อบังคับ/ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คฑาวุฒิ  สังฆมาศ ให้ความเห็นว่าจากที่เคยได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ เกี ่ยวกับการจัดทำ ปรับปรุง ยกเลิกข้อบังคับ ส่วนใหญ่เป็นข้อบังคับพนักงาน
มหาวิทยาลัยฯ  บับล่าสุดเริ่มไม่ได้พูดถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีความเห็นเกี่ยวกับความหมาย
ของคุณค่าของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ๓ ข้อหลักคือ 

๑. การมีตำแหน่งทางวิชาการ 
๒. การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน 
๓. การทำงานช่วยเหลือในองค์กร 

จากคุณค่าของบุคลากรข้างต้น การพัฒนาองค์กรในปัจจุบันต้องใช้บุคคลเหล่านี้ในการขับเคลื่อนองค์กร แต่ใน
ข้อบังคับในปัจจุบันไม่สามารถดูแลรักษาคนในองค์กรได้ทั้งหมด เห็นควรให้มีการจัดทำข้อบังคับใหม่ให้
ครอบคลุม สายสนับสนุนก็ต้องมีเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัทญา  เนตยารักษ์  กล่าวว่านอกจากการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจะมี
ระยะเวลามาเป็นตัวกำหนดแล้วมีผลต่อการต่อสัญญาจ้าง พร้อมทั้งเสริมข้อมูลในการคิดคำนวณคะแนนการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ การประกันคุณภาพจะนำเอา วุฒิการศึกษา ดร. และมีตำแหน่งทางวิชการมา
คำนวณ แต่ไม่ได้แบ่งแยกระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์มาคิด  และมีข้อสงสัยว่าหากมีการเลิก
จ้างมหาวิทยาลัยฯ จะมีเงินชดเชยหรือไม่ และจะนำเงินส่วนไหนมาจ่าย 

 ว่าที่ ร.ต.ท. ดร.กมล  ตันติจินวัฒนกุล ตอบคำถามเรื่องการจ่ายเงินชดเชยหลังการถูกไม่ต่อสัญญาว่า 
มหาวทิยาลัยต้องจ่ายเงินชดเชยไม่ว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างหรือการเซ็นสัญญาจ้างฉบับใหม่ก็ต้องจ่ายค่าชดเชย
ฉบับก่อนเช่นกัน และไม่สามารถยกเลิกข้อบังคับได้ การออกประกาศขัดแย้งกับข้อบังคับใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คฑาวุฒิ  สังฆมาศ ตำแหน่งทางวิชาการกับสัญญาจ้าง มีความผูกพันธ์กัน 
แนวทางเสนอประเด็นนี้คือ การทำงานต้องมีแรงจูงใจ แต่ก็ขาดไม่ได้ที่จะต้องมีบทลงโทษ ผู้ทำงานทางวิชาการ
แล้วไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ก็ควรมีแรงจูงใจ อาจผนวกในส่วนของการให้เงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
  ๔.๑.๓ ข้อบังคับ/ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า โอกาส
ในการให้ประชาคมส่วนร่วมในกระบวนการเลือกสรรผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในวิธีการสรรหา
ตามข้อบังคับในปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ สภาคณาจารย์ฯ ได้ ศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย
ราชภัฏฯ มีกระบวนการตั้งคณะกรรมการสรรหา และมีการให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงในก าร
หย่อนบัตรนับคะแนนเสียง ได้ลำดับที่หนึ่งและสองเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกโดยไม่ต้องมี
คณะกรรมการสรรหา เป็นต้น 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สามารถดำเนินการอย่างนั้นได้หรือไม่ โดยให้ประชาคมมีสิทธิ์เลือก
ผู้บริหารของตนเองได้    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวริน  แสงอาวุธ  เห็นด้วยในการให้ประชาคมมีส่วนร่วม ยกตัวอย่างของราช
ภัฏลำปาง มีการหยั่งเสียง 

ว่าที่ ร.ต.ท. ดร.กมล  ตันติจินวัฒนกุล  เห็นด้วยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวริน  แสงอาวุธ  แต่ก็
ต้องดูว่าคณะกรรมการที่เลือกมา ๕ คนนี้ เป็นตัวแทนของบุคลากรในคณะนี้หรือไม่ เห็นชอบเป็นอย่างยิ่งการ
ให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการสรรหา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  ใจเรือง ให้ข้อสังเกตว่าในคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวมีตัวแทน
ในข้อที่ ๓ และ ๕ แล้วแต่ก็ขอเพ่ิมเติมในส่วนของกลไกของประชาคมด้วย 

นางสาวชิดเชื้อ  แก้วปัญญา สนับสนุนแนวคิดท่ีให้ประชาคมต้องมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้บริหาร 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   5.๑ การทำประกันสุขภาพกลุ่ม จากเงินค่าตอบแทน ๐.๑ ที่มหาวิทยาลัยหักไว้   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สอบถามที่
ประชุมว่า เงินก้อนนี้ควรใช้ประโยชน์ในการทำประกันสุขภาพกลุ่มหรือไม่ หรือในรูปแบบของการสมัครใจ โดย
รับข้อหารือไว้เป็นข้อมูลทางเลือก  
  อาจารย์พีรพงศ์  บุญฤกษ์  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์เบิกเหมือน
ข้าราชการ ส่วนตัวเองได้ทำประกันสังคมไว้ แต่ก็ได้ทำประกันสุขภาพของตนเองไว้เช่นกัน  
   ว่าที่ ร.ต.ท. ดร.กมล  ตันติจินวัฒนกุล  สรุปคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีการจ่ายคืน
ค่าตอบแทน ๐.๑ กรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าเงินส่วนที่เป็นเงินเดือนเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการ นายจ้างจะหักไปไม่ได้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ใจเรือง มีประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยในปีก่อนว่าให้นำเอาสัญญา
จ้างตอนรับสมัครบุคลากรเข้ามาเป็นตัวหลัก สวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัยมีกฎหมายรองรับ กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ และประกันสังคม แต่ยังไม่มีกองทุนสุขภาพ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คฑาวุฒิ  สังฆมาศ มีประเด็นคำถามเรืองเงินเดือนที่ได้ถูกหักไว้เพ่ือเป็น
สวัสดิการ เห็นด้วยกับประกันสุขภาพกลุ่ม  ยกตัวอย่างมีบางมหาวิทยาลัยมีบุคลากรอยู่ในระบบประกันสังคม 
แต่ยังมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวก หากเป็นประกันหมู่จะมีค่าใช้จ่ายเสียทิ้งในแต่ละปี
เป็นเงินจำนวนมาก  
  นางสาวทิพย์รัตน์  ขันติจิตร์  ให้ข้อมูลว่ากรมบัญชีกลางตอบมหาวิทยาลัยฯ นานแล้วว่ารัฐบาล
ประสงค์ให้เป็นเงินเดือนจ่ายให้หน่วยงานดูแลกันเอง แต่ถ้าหน่วยงานภาครัฐต้องการให้สวัสดิการก็ให้ใช้เงินใน
หน่วยงานนั้นมิใช่มาหักเงินเดือนของบุคลากร และเสนอการแก้ไขข้อบังคับ ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่าง
การจัดอบรมการจัดทำคู่มือและสังเคราะห์คู่มือเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน สามารถเจริญก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ ทั้งนี้เมื่อโครงสร้างเสร็จและฝากให้ดูข้อบังคับท่ีว่าต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนเท่านั้นถึงจะ
มีสิทธิ์ก้าวเป็นผู้อำนวยการกอง และครองตำแหน่งชำนาญการไม่น้อยกว่าเจ็ดปีถึงจะมีสิทธิ์สมัครได้ 
ที่ประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
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-ไม่มี- 

ปิดประชุม   เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

 
(นางสาวอารีย์  รอดดำรงค์) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  สุทธิธารธวชั) 
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รวบรวมประเด็นที่ผู้เข้าประชุมตอบลงในกระดาษ 

1. สภาพปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ (KPI ใหม่ เริ่มใช้ในรอบ เม.ย.-ก.ย.2563) 

สภาพปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
         1.  ไม่สามารถเลือกการเรียนต่อได้ เพราะเรียนจบ
กลับมาโดนไล่ออกพอดี 
         2.1 ขั้นตอนของการออกไปบริการวิชาการต้องผ่าน
หลายขั้นตอนมากไป 
         2.2 การให้ความสำคัญกับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะ
ได้แต้ม ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่นักศึกษาลดลง 
         3.1 รายงานสอนไม่ครบควรมีภาระงานอื่นมาชดเชย
ได้ ซึ่งแม้จะมีก็ไม่สามารถทำชดเชยได้ เช่นมีภาระงานสอนไม่
ครบ 6 ชั่วโมง แต่จะเอาบริการวิชาการ หรือวิจัยมาทดแทน
ยังไงก็ทำไม่ได ้ เพราะต่อให ้ม ีการบริการวิชาการ 10 
โครงการวิจัย 10 งาน ก็เอามาช่วยได้แค่ 1 งาน 
 
         3.2 งานบริกการวิชาการ หรืองานวิจ ัยหัวหน้า
โครงการ หรือผู ้ร่วมควรจะได้เท่ากันไม่ใช่แค่ 30% หรือ 
80% 
         4.1 ผู้ที่สอนไม่ถึง 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่มีทางได้
คะแนนเต็ม 
          
 
 
 
         4.2 งานทุกอย่างที่ทำควรมีคะแนน 
          
         4.3 ปริมาณงานต้องส่งผลต่อคะแนน 
 
         5.   ความชัดเจนเรื่องเกณฑ์การให้คะแนน 

      1.   การนับปีควรนับแยกไม่ควรเอาตำแหน่ง ผศ. เพียงอย่าง
เดียวในการกำหนดชีวิตอาจารย์ 
      2.1 ปรับขั้นตอนที่ไม่ต้องซับซ้อนมากนัก 
 
      2.2 ควรหาทางออกท่ีเหมาะสม    
 
      3.1 ควรมีบริการวิชาการและงานวิจัย ถ้าใครทำมากก็
สามารถเอามาช่วยภาระงานสอนได้มากกว่า 1 งานบริการหรือ 1 
งานวิจัย 
 
 
 
      3.2 ควรแก้ปัญหาให้ได้ร่วมเท่ากัน      
 
      
 4.1 น่าจะต้องปรับความเข้าใจว่า “มนุษย์ทุกคนไม่ต้องเก่งทุก
ด้าน”คือ อาจารย์บางคนอาจจะชำนาญการสอนก็สอน ลด
งานวิจัย หรือไม่ต้องทำงานวิจัยได้ หรืออาจารย์ที่เก่งวิจัยไม่ต้อง
สอนก็ได้ ที่ควรเป็นเช่นนี้ เพราะถ้าให้คนทำทุกอย่างที่เขาไมถ่นัด 
เป็นไปได้ยากที่จะทำได้ดี สูญเสียทรัพยากรไม่เกิดผลผลิต “จะให้
ลิงว่ายน้ำยังไงก็ไม่เก่ง จะให้ปลาปีนต้นไม้แค่คิดก็ผิดแล้ว” 
      4.2 ต่อให้ทำงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชมและมหาวิทยาลัย
มากเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีใน KPI ได้ “0” คะแนน 
      4.3 1 paper ได้ 12 คะแนน 2,3,…,n ได้ 12 คะแนน 
ตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นความผิดธรรมชาติในทางคณิตศาสตร์ 
      5.   (ไม่มีการตอบ) 
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สภาพปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
         6.  ปัญหาส่วนตัว และปัญหาเนื่องจากปฏิบัติงาน
มากเกินไปจนไม่มีเวลาทำเอกสารประกอบการสอนทันเวลาที่
กำหนด 
         7.  KPI ไม่สะท้อนการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ ่ง KPI 
ส่วนบุคคล 
         8.  ข้าพเจ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ เข้ามาถูก
ประเมิน KPI ทั้ง 2 รูปแบบคือแบบเก่าและแบบใหม่ พบว่ามี
แนวปฏิบัติที่ไม่ได้แตกต่างกันเมื่อเทียบทั้งภาระงาน 5 ด้าน
ไม่เปิดทางเลือกให้สามารถนำภาระงานด้านอื่นมาชดเชย 
 
 
 
 
 
 
 
         9.  อยากให้เพิ่ม KPI สำหรับการดูแลนักศึกษาวิชา
วิจัย เพราะใช้เวลาในการทำงานมาก เพื่อดูแลนักศึกษาใน
การทำวิจัย และเขียนเล่มวิจัย และทำให้เวลาในการทำภาระ
งานอย่างอ่ืนลดลง 
         10. การทำบริการวิชาการผู ้เป็นหัวหน้าโครงการ
เท่านั้น จะได้คะแนนเต็มโดยผู้ร่วมโครงการ จะได้คะแนน
ลดหลั่นลงไป ซึ่งในความเป็นจริงทุกคนที่ร่วมกันไปบริการ
วิชาการ แต่ละโครงการช่วยกันทำงานในสัดส่วนที่พอ ๆ กัน 
         11.1 การแบ่งแต่ละประเภท เช่น การบริการ
วิชาการ การพัฒนานักศึกษา การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยที่
เป็นการให้คะแนนไม่มีความยืดหยุ่น 
         11.2 หลักฐานประกอบการส่งค่อนข้างหยุมหยิม 
เช่นต้องมีคณะกรรมการประจำ ทำให้ขาดความยืดหยุ่น และ
ทำไม่ทันตามความต้องการ อาจมีความเร่งด่วน  
 

      6.  ควรยกเล ิกข ้อกำหนดที ่ ไม ่ เป ็นธรรมต ่อพน ักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
      7.  ควรปรับให้ตัวชี ้ว ัดสะท้อนที่ทำงานบุคคล และช่วย
พิจารณาองค์กร 
      8.1 ควรเปิดช่องทางให้นำภาระงานอื่นมีสัดส่วนคะแนน
ตามความถนัด 
      8.2 ไม่ควร fix เพดานคะแนนของ KPI ในแต่ละด้าน 
      8.3 ภาระงานบางด้านไม่จำเป็นก็ควรตัดออก ควรเน้น
งานวิจัย/สนับสนุนงบประมาณให้ทำวิจัย เพราะงานวิจัยสามารถ
ประเมินได้ท้ังบุคคล(อาจารย์)/สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
      8.4 ควรสนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลัยหาเงินเข้าองค์กร 
เช่นโครงการวิจัย/โครงงานบริการวิชาการ/ที่ปรึกษา G2G ฯลฯ 
แล้วสามารถประเมิน KPI ได ้
* สรุปควรเปิดช่องทางอ่ืน ๆ ให้ประเมิน KPI ได้ 
 
      9.   เพิ่ม KPI 
 
 
 
      10. ควรให้คะแนน KPI เท่า ๆ กัน 
 
 
 
      11.1 ควรให้อาจารย์ได้เลือกตามความถนัด และ
ความสามารถได้ด้วย 
 
      11.2 ควรลดรายละเอียดให้ดูที่ผลของงานที่ไป มากกว่า
กระบวนการ 
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สภาพปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
         12.การคิดภาระงานสอน ควรพิจารณาจำนวน
รายวิชาที่สอนด้วย บางท่านสอนแค่ 2 รายวิชาแต่ 6 กลุ่มมี
การสอน 5 รายวิชา 6 กลุ่มคิดภาระงานเท่ากันแต่เนื่องจาก
ที่ทำและเตรียมไม่เท่ากัน คะแนนพัฒนามหาวิทยาลัยน้อย 
ยิ่งทำให้ไม่มีใครอยากทำงานส่วนกลาง 
         13. คำสั่งในการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ต้องผ่าน
คณะบริหารของคณะ ซึ่งในการจัดประชุมแต่ละครั้งนานมาก 
ซึ่งถ้ายึดติดกับคำสั่งนี้จะไม่สามารถนำมาใช้ในการทำ KPI ได้
เลย  
         14.1 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู ้ดำรง
ตำแหน่ง ในกรณีที่ในบางสาขาไม่มีนักศึกษา แต่ในภาระของ
การเป็นที่ปรึกษามีค่าของภาระงานสูงมาก ซึ่งจะส่งผลต่อ
คะแนนการประเมิน 
         14.2 การทำโครงการบริการวิชาการให้สัดส่วนกับ
หัวหน้าโครงการเป็นสำคัญและได้สัดส่วนมาก 
         14.3  การทำงานวิจัย หรือตีพิมพ์ก็ให้ความสำคัญ
กับชื่อแรก 
 
         15.1 ไม่ได้ม ีคะแนนประเมินสำหรับการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ เช่น การเข้าร่วมอบรม สัมมนาต่าง ๆ เป็น
ต้น 
         15.2 ไม ่ม ีการกำหนดจำนวนครั ้งสำหร ับด ้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
         15.3 ไม่ม ีการสนับสนุนให ้บ ุคลากรทำผลงาน
วิชาการด้วยทุนส่วนตัว เนื่องจากวิธีการในการดำเนินการมี
ความซับซ้อน และยุ่งยาก 
 
         16. KPI ใหม่ไม่มีตัวชี้วัดการพัฒนาตนเอง เช่น การ
ไปอบรมต่าง ๆ   
         17.1 ระบบการยื่นผลงานจนถึงสิ้นสุด ค่อนข้างใช้
เวลานาน 

      12. เพิ่มข้อคะแนนสำหรับจำนวนรายวิชาที่สอน 
 
 
 
 
      13. ควรจะดูจากเนื้องานที่ทำจริง เช่น รายงาน ผลงานที่
เป็นรูปธรรม เพราะบางงานอาจารย์ทำได้เลย โดยไว้ต้องรอผ่าน
มติก็ได้ ไม่งั้นงานจะไม่เดิน   
 
      14.1 ควรให้คะแนน และเกณฑ์ในการช่วยกรณีไม่มีเด็ก
นักศึกษา อาจจะให้คำปรึกษาได้กับนักศึกษาทุกคน 
 
 
      14.2 สามารถได้หลาย ๆ โครง มาเคลมการประกันได้ หาก
ท่านนั้นทำหลายโครงการ 
      14.3 ควรพิจารณาชื ่อรอง และ Corresponding ด้วย
เพราะบางงานวิจัยคนประสานงานบางครั้งทำงาน และสำคัญกว่า
ชื่อแรกด้วยซ้ำ 
      15.1 ควรกำหนดน้ำหนักคะแนน สำหรับส่วนนี ้เพื ่อให้
อาจารย์ไดพั้ฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 
      15.2 ควรกำหนดจำนวนครั้งให้ชัดเจน 
 
      15.3 ควรมีการอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในการทำ
ผลงานวิชาการโดยใช้ทุนส่วนตัว และควรนับผลงานวิชาการให้
เป็นคะแนนประเมิน แม้ว่าผลงานนั้นจะไม่ได้ผ่านกระบวนการ
การพิจารณาต่าง ๆ ของคณะ 
      16. ควรเพ่ิม KPI นี้ 
 
      17.1 ควรมีระบบติดตามผลงานได้อย่างมีคุณภาพ 
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สภาพปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
         17.2 ขาดระบบการติดตามที่เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนไหนโดยสามารถเปิดเผยได้ 
         17.3 KPI ปัจจุบัน เช่น การช่วยเหลือบุคลากรสูง
มาก แต่ขาดการทำงานเผื่อส่วนรวม 
         18.ถ้ามีการยุบสาขาวิชาให้รวมกัน จะมีผลต่อ KPI 
เพราะ KPI อันใหม่มีหัวข้อในกรรมการของสาขาวิชา ซึ่ง
กรรมการของสาขามีได้ 5 คน แต่พอยุบรวมแล้วจำนวน
อาจารย์ที่เหลือจะนับแต้ม KPI อย่างไร 
         19. KPI บางรายการไม่เป็นธรรม ได้แก่ การเป็น
หัวหน้าของการวิจัย หรือการเป็นหัวหน้าโครงการบริการ
วิชาการ แล้วสามารถประเมินได้ 100% ในบางงานมีผู้ร่วม
โครงการหลายคน ภาระในการปฏิบัติหน้าที่อาจมากกว่าหรือ
เท่ากับหัวหน้า จึงอยากให้มีการพิจารณาที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา มากท่ีสุด 
         20. การเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มี
การส่งเสริมสนับสนุน ให้ไปอบรมแต่ไม่มีการให้คะแนนด้านนี้
ด้วย 
         21. มีการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์จำนวนมากใน
การเตรียมประเมิน KPI  

      17.2 บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรติดตามเชิงรุก และควร
แจ้งในระบบออนไลน์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
       
 
      18. (ไม่มีการตอบ) 
 
 
 
      19. ทบทวนพิจารณาการให้ค่าน้ำหนักของคะแนนใหม่ 
 
 
 
 
 
      20. เสนอแนะให้เพิ ่มคะแนนด้านการเพิ ่มความรู ้ที ่ตรง
ศาสตร์ หรือสามาถนำไปใช ้ในการเร ียนการสอน หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้แก่องค์กร 
      21. ควรตรวจสอบแบบ Online เพื่อประหยัดกระดาษ ลด
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโลกร้อน 
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ปัญหาและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับข้อบังคับ/ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปัญหาที่พบ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กับ
อาจารย์ทำงานไม่เท่ากัน เงินไม่
เท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
    2.1 การนำนักศึกษาออกไป
เรียนรู้สถานที่จริงทำได้ยากจาก
งบประมาณของนโยบาย
มหาวิทยาลัย ไม่ค่อยให้นำ
นักศึกษาออกดูงาน (2-3 ปี ผ่าน
มา ออกไปดูน้อยมาก) 
    2.2 เกณฑ์ KPI ที่ใช้  
ไม่เหมาะสมควรกลับใช้เกณฑ์เดิม 
 
 
 
 
    3.1 ระเบียบควรปรับให้
ทันสมัย และประโยชน์เพื่อส่วน
ร่วม 
    3.2 ประกาศบางตัวโดยการ
จัดหลักสูตรสามารถให้นักศึกษา
จบการศึกษาก่อน 4 ปี/5 ปี ได้
(เพ่ือเด็กบางคน)  
    4. การต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเร ื ่อง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

    1. ไม่ยุติธรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.1 มหาวิทยาลัยควร
สนับสนุน 
 
 
 
 
    2.2 ควรใช้เกณฑ์ KPI เดิม
เพ่ิมเติม ถ้าจำนวนชั่วโมงสอนไม่
ครบ 12 ชั่วโมงก็แบ่งเป็นระดับ
คะแนนตามการสอน และ
สามารถทำคะแนนชดเชยในส่วน
บริการวิชาการ และวิจัย   
    3. (ไม่มีการตอบ) 
 
 
 
 
 
 
    4. (ไมม่ีการตอบ) 
 
 

    1.  ควรจ่ายค่าตอบแทน/เงินประจำ
ตำแหน่งปีละ 1 ครั้ง โดยต้องผ่านการ
ประเมินความสามารถตามเกณฑ์ตำแหน่ง
วิชาการ เช่น จำนวนบทความ 
อ.     TCI กลุ่ม ๒ – ๑ เรื่อง 
ผศ.   TCI กลุ่ม 1 – ๑ เรื่อง 
รศ. International paper 1 เรื่อง 
ศ.  international paper 2 เรื่อง เป็นต้น 
 
2.1 และ 2.2 (ไม่มีการตอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3. ปรับใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 4. เมื่อได้ตำแหน่งทางวิชาการแล้วควรต่อ
สัญญาให้ถึง 60 ปีไปเลย เพราะในปัจจุบัน



-24- 
 

ปัญหาที่พบ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
    5. การเป็น ผศ. ภายใน ต.ค. 
64 
 
    6.1 เก่าและหลายฉบับในการ
ยกเลิกเพิ่มเติม ไม่สะท้อนความ
เป็นปัจจุบัน 
    7. หัวหน้าสำนักงานคณะ
วิทยาศาสตร์บริหารงานไม่เข้าใจ
ในกระบวนการทำงานของคณะ
วิทยาศาสตร์ และไม่สามารถเปิด
ใจในการทำงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนทุกตำแหน่ง 
    8. ควรต่อสัญญา และตำแหน่ง
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    9.1 การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ ผศ./รศ./ศ. 
    9.2 การได้มาซึ่งตนประธาน
สาขา ฯ 
 
    9.3 ความยุติธรรมในการ
ตัดสิน และการสนับสนุนต่าง ๆ 
เช่น โครงการ งบประมาณ  

 
 
 5. ถ้าหากเป็นไม่ทันจะถูกยกเลิก
สัญญาจ้าง 
 
    6. (ไม่มีการตอบ) 
 
 
7. ควรเปลี่ยน หรือไม่มีก็ได้ และ
ควรให้ลูกน้องได้ประเมินหัวหน้า
สำนักงานด้วย เมื่อหัวหน้า
ประเมินได้ลูกน้องก็น่าจะมี
ประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น 
 
   8. การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
ควรพจิารณาที่การทำงาน เนื้อ
งานที่ทำประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย นักศึกษา มากกว่า
เพราะคนที่ตำแหน่งทางวิทยาการ
หลายๆ คนก็ไม่ได้ทำประโยชน์
มากไปกว่าคนอ่ืน และอาจารย์
บางคนแทบไม่ได้ทำอะไรที่เกิด
ประโยชน์แก่ หน่วยงาน/องค์กร
เลย 
    9.1 อยากให้มหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้มากกว่านี้ 
    9.2 ควรมีการพัฒนาเสาะหา
อย่างรอบคอบไม่ใช่ใครมีพรรค
พวกเยอะก็ได้เป็น 
    9.3 ควรเกลี่ยให้ได้ทั่วถึงทุก ๆ 
คน ไม่ใช่บางคนได้มาก บางคน
ไม่ได้หรือได้น้อย 

ไม่ได้คะแนน ผศ. รศ. และศ. แล้วในระบบ
ประกันคุณภาพ 
 5. ควรยกเลิกระเบียบข้อบังคับนี้ และควร
ให้การเป็น ผศ. เป็นเรื่องของแรงจูงใจส่วน
บุคคล 
    6. ยกเว้นข้อบังคับใหม่ 
 
 
7. ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งควรให้ออกไป
อยู่ที่หน่วยงานที่เหมาะสม และคณบดีก็ไม่
มีความเป็นวิทยาศาสตร์อ่อนแอ ควร
เปลี่ยนทั้ง 2 คน 1.คณบดี 2.หัวหน้า
สำนักงาน 
 
    8. ทบทวนยกเลิก/ปรับแก้ในข้อบังคับ
ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
     
9.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้
ชัดเจน 
    9.2.1 ควรมีการประเมินสาขาวิชา ฯ 
    9.2.2 ควรพิจารณาคุณสมบัติของ
ประธานสาขาด้วย 
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ปัญหาที่พบ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
    9.4 การประเมินผลงานของ
อาจารย์     
 
 
 
   10. การกำหนดระยะเวลา
สัญญาของฝ่ายวิชาการ 
 
    11. ข้อกำหนด ขอ ผศ. ดร.ที่
ไม่เป็นธรรม 
 
 
    12. ตำแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
 
   13. การกำหนดพื้นท่ีงานวิจัย
งานวิชาการ ควรจะไม่กำหนด
พ้ืนที่ แต่เราควรจะใช้ปัญหา
ชุมชนที่ต้องการให้ทางเราไปช่วย
นำมาทำวิจัย หรือบริการวิชาการ
ได้เลย เพราะบางครั้งพ้ืนที่ที่ได้
รับผิดชอบไม่ได้ถึงการช่วยเหลือ
จากเรา 
    14.1 ไม ่ม ีสว ัสด ิการอะไร
รองรับ สำหรับบุคลากร/พนักงาน 
   14.2 ในกรณีบุคคลากรบาง
ท่านไม่มีครอบครัวจึงไม่สามารถ
ใช้สิทธิ์อะไรได ้
   14.๓ ทุนการศึกษา 
 
 

    9.4 ใช้ KPI ใหม่ไม่ค่อย work 
เพราะไม่ตอบสนองข้อเท็จจริง 
เช่น การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่ออาจารย์ 
 
    10. ควรต่อสัญญาถึง 60 ปี
เพ่ือความมั่นคงในอาชีพ 
 
    11. ควรยกเลิกข้อกำหนด
เหล่านี้ทั้งหมด 
 
 
    12. ไม่มีการตอบ 
 
 
 
    13. ให้อิสระในการทำงาน
วิจัย และบริการวิชาการไม่ระบุ
พ้ืนที ่
 
 
 
 
 
14.1 14.2 และ14.3 ไม่มีการ
ตอบรับ 
 
 
 
 
 
 

    9.4 หากเป็นเช่นนั้นจะทำให้ อาจารย์
คอยสปอยนักศึกษา หากนักศึกษาไม่พอใจ 
อาจารย์บางท่านก็จะคอยยุยงให้ประเมิน
อาจารย์ท่านนั้นต่ำ ๆ  
 
    10. สัญญาให้ถึง 60 ปี 
 
 
    11. การได ้ผศ. รศ. ศ.ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของแต่ละบุคคล ไม่ใช่มาบังคับกัน
ทำจนงานอื่น ๆ ต้องพังหมด 
 
    12. ควรมีตำแหน่งให้สายสนับสนุน 
และสายวิชาการอยู่ในตำแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ) 
 
    13. ให้พิจารณาความต้องการจาก
ชุมชนมากกว่า 
 
 
 
 
 
 
14.1 ควรพิจารณา และให้รวมถึงจัดสรร
สวัสดิการให้บุคคลกร 
14.2 ควรมีสวัสดิการที่ครอบคลุมให้กับ
บุคคลในทุกกลุ่ม 
 
14.3 ควรสนับสนุน และมีทุนการศึกษาต่อ
ให้แก่บุคคล บางท่านที่ต้องการเพิ่มทักษะ 
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ปัญหาที่พบ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
    15. การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
เช่น ลงชุมชนปัญหาคือลงได้
เฉพาะพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 
เช่น ชัยบาดาล ลพบุรี เกาะเกร็ด 
นนทบุรี นครนายก แต่ในความ
จริงมีพืน้ที่อีกมากมายที่มีปัญหา 
และต้องการความช่วยเหลือ แต่
เราไม่สามารถลงไปช่วยได้ 
เนื่องจากติดเรื่องพ้ืนที่รับผิดชอบ 
และทำให้เบิกงบปฏิบัติงานไม่ได้
ต้องใช้งบส่วนตัว 
   16.1 การสรรหาตำแหน่ง ผอ.
สนอ.ซึ่งได้มีการดำเนินการมา
หลายครั้ง 
    
 
 
 
 
 
 
    
16.2 พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนที่ได้รับเงินเดือนวุฒิ ป.
โท ซึ่งกรอบอัตรา พนักงานสาย
สนับสนุนไม่มีกรอบวุฒิ ป.โทเลย 
แล้ว กบบ.จ่ายเงินเดือนพนักงาน
กลุ่มนี้ได้อย่างไร และขณะนี้ทราบ
ว่าพนักงานกลุ่มนี้เงินเดือนตัน 
และทางมหาวิทยาลัยกำลัง
ดำเนินการเพ่ือจ่ายส่วนที่เกิน
เกณฑ์เป็นค่าตอบแทน 

    15. ไม่ควรจำกัดพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    16.1 เนื่องจากบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ไม่มีใคร อยากเสียสละ
เพ่ือทำงานให้มหาวิทยาลัย ส่วน
คนที่พร้อมที่จะทำงานให้
มหาวิทยาลัยที่ติดข้อบังคับ/
หลักเกณฑ์ จึงเป็นพอทำให้อัตรา
การเติบโต/ความก้าวหน้าของ
บุคคลถูกปดิกั้นไม่ไหวไปตาม
วงจรของการเจริญเติบโต    
 
16.2 เนื่องจากข้ันตอนการขอ
กรอบอัตรากำลังหน่วยงานจะต้อง
เรียนขอกรอบอัตราพร้อมทั้ง
ภาระงาน สำหรับกรอบที่ขอเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาฯ มหาวิทยาลัย
แต่จากหลักฐานพนักงานสาย
สนับสนุนไม่มีกรอบดังกล่าว แต่
มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือน
พนักงานกลุ่มนี้จากอะไร 

    15. เปิดกว้างพ้ืนที่ไม่จำกัดเห็นด้วย
อย่างยิ่ง กับท่านนายกสภากล่าวในที่
ประชุมว่าพ้ืนที่ที่มีปัญหา คือห้องเรียน และ
เราต้องไปลงพ้ืนที่เรียนรู้ และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
    16.1 เห็นควรให้มหาวิทยาลัยแก้
หลักฐาน/ข้อบังคับ/ประกาศ หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้องเนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ถ้าราชการ
ผลเรียนก็มีจำนวนลดน้อยลงตามลำดับ 
มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีความสามารถข้ันสู่ตำแหน่ง
เพ่ือทำหน้าที่แทน เพื่อให้ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
16.2 มหาวิทยาลัยควรทบทวนเรื่อง
ดังกล่าว และดำเนินการให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน ถ้าพบว่าไม่ถูกต้องก็ควรแก้ไขให้
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ
พนักงานทุกคน 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
ในการมีส่วนร่วมในการสรรหาคณบดี/อธิการบดี 

 
แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ 
 1.1 ควรปรับให้มีคะแนนจากการเลือกตั้งโดยบุคลากรในคณะนั้นอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนน
รวมทั้งหมด 
 1.2 ควรปรับลดคะแนนจากการสรรหาโดยกรรมการสรรหาลงไม่ให้มีสัดส่วนคะแนนเกินร้อยละ 40 
ของคะแนนรวมทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความยอมรับและทำงานในคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1 ควรให้พนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนมีสิทธิ์เลือกคณบดี (เหมือนการเลือกตั้ง) 
 2.2 ผู้อำนวยการก็ควรให้มีพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเลือก 
 3.1 เสนอชื่อโดย ประชาคมในมหาวิทยาลัย 
 3.2 สมัครเอง 
 3.3 มีการเลือกจากคณะกรรมการบริหาร(กบ.) 
 4. ควรเปิดโอกาสให้ประชาคมชาวพระนครได้มีส่วนร่วมมากข้ึน โดยอาจระบุว่าหากมีเสียงประชาคม
ในคณะไม่ถึง  20 % ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  ผู้เข้ารับการสรรหาไม่สามารถแสดง
วิสัยทัศน์ได้  รวมทั้งการนำคะแนนเสนอชื่อของประชาคมคิดเป็นสัดส่วนและเป็นคะแนนสำคัญในการสรรหา 
 5. ระบบการสรรหาควรนำคะแนนจากประชาคมมาใช้ในการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ   ไม่ใช่
สิ้นสุดที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่คน 
 6. ควรมีการให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมทั้งหมดในการหาเสียง 
 7. ควรมีการเลือกตั้ง เพ่ือสรรหาบุคลากรที่สามารถดำรงตำแหน่งนั้นไปให้กรรมการสรรหาพิจารณา
ให้ประชาคมได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 8. ควรใช้ประชามติ 
 9. ส่วนหนึ่งควรมาจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกันไม่ใช่การวางตัวจากผู้บริหาร 
 10.1 ควรนำเสนอนโยบายและที่มาของผู้บริหาร เนื่องจากบางครั้งที่มาของคณบดีไม่เหมาะสม  และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  
 10.2 ให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการเลือกคณบดี/ผู้อำนวยการ 
 11. ให้ประชาคมลงคะแนนเสียงคนละ  1  เสียง  แล้วเลือกคนที่มีคะแนนเสียงสูงสุด  ลำดับที่ 1 
และลำดับที่ 2  เข้าสภา เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด 
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แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี 
 1. คณะกรรมการสรรหาควรต้องบอกแนวทางและวิธีการประเมินแก่ประชาคมก่อนมีการแสดง
วิสัยทัศน์ และแสดงผลคะแนนจากการสรรหาพร้อมเหตุผลคำวิจารณ์ให้ประชาคมราชภัฏพระนครได้รู้โดยทั่ว
กันก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ก่อนลงคะแนนรับรอง 
 2. มีผู้สมัครพนักงานสายวิชาการและพนักงานเลือก 1 สิทธิ์ 1 เสียง (ไม่ใช่แต่งตั้งมาจากไหนไม่รู้) 
และคุณสมบัติครบตามประกาศ 
 3.1 เสนอชื่อโดย ประชาคมในมหาวิทยาลัย 
 3.2 สมัครเอง 
 4. ให้ประชาคมมีบทบาทในการสรรหา และให้เสียงประชาคมเป็นคะแนนสำคัญ  โดยการสรรหาต้อง
แจ้งและการเลือกชื่อจากพนักงานต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการ
ลงคะแนนเลือก 
 5.เพ่ิมคะแนนในส่วนประชาคมในการพิจารณาจากการเลือกคณบดี/ผู้อำนวย ด้วย 
 6.ควรมีการให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมทั้งหมดในการหาเสียง 
 7.ควรมีการเลือกตั้ง เพื่อสรรหาบุคลากรที่สามารถดำรงตำแหน่งนั้นไปให้กรรมการสรรหาพิจารณาให้
ประชาคมได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 8.ควรใช้ประชามติ 
 9.มาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 10.ไม่มีการตอบกลับ 
 11.ให้ประชาคม คืออาจารย์และเจ้าหน้าที่/บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ผู้ที่
ตนเองเห็นว่าเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี  คนละ 1 เสียง แล้วเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 
ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 เข้าสภาฯ โดยให้สภาฯ เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจาก  2 คนนี้ 
 ๑๒. อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รวมทั้งผู้บริหาร
ตำแหน่งอื่น ๆ ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี เพ่ือสอดรับกับสถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ๑๓. ต้องมี KPIs หรือ OKRs สำหรับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ
สำนัก/สถาบัน รวมทั้งผู้บริหารตำแหน่งอื่น ๆ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ฯ และสถานการณ์
ปัจจุบัน และเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
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ผู้เข้าร่วมประชุมเขียน ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติท่ัวไป  
(ข้อ ๕ ก. (๕)) และลักษณะพึงประสงค์ (ข้อ ๙) ของคณบดี ลงในเอกสารนี้  

 
ลักษณะพึงประสงค์ของคณบดีในข้อ ๙ 

ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้า
หน่วยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ข้อเสนอจากท่าน 

(๑) ความสามารถในการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ร่วมงาน
ในหน่วยงานและผู้อื่น 

     1. ไม่มีการตอบ 
     2. ไม่มีการตอบ 
     3. ไม่เล่นการเมือง ควรจริงใจ ถูกต้อง และเป็น
ธรรม 

(๒) ความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวกับ
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

     1. เป็นที่ยอบรับของคณาจารย์ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ใน
คณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
     2. ไม่มีการตอบ 
     3. ควรมีผลงานทางวิชาการ เช่น ผศ. , รศ. , ดร. 

(๓) ความคิดริเริ่ม ความสนใจและการเล็งเห็นความสำคัญ
ของกิจการในหน่วยงานนั้น 

     1. ไม่มีการตอบ 
     2. ไม่มีการตอบ 
     3. มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาสำคัญมาก  
อย่าเล่นเมือง 

(๔) ความรู้ความสามารถด้านการบริหาร      1. ไม่มีการตอบ 
     2. ไม่มีการตอบ 
     3. ประสบการณ์/ความเป็นผู้นำ 

(๕) ความเป็นผู้นำ      1. ไม่มีการตอบ 
     2. ไม่มีการตอบ 
     3. ไม่มีการตอบ     

คุณสมบัติท่ัวไปของคณบดีในข้อ ๕ ก.คุณสมบัติทั่วไป ข้อเสนอจากท่าน 
(๕) ความรู้ความสามารถเฉพาะที่คณะกรรมการสรรหา
กำหนด 

     1.1 ประสบการณ์ทำงานประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 
     1.2 เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนั้น ๆ  
     2. ไม่มีการตอบ 
     3.1 อายุระหว่าง 45-50 ปี 
     3.2 ตำแหน่งวิชาการ 
     3.3 ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร 
     3.4. ในการแก้ไขปัญหาได้ ไม่เล่นการเมือง 
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ลักษณะพึงประสงค์ของคณบดีในข้อ ๙ 
ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้า

หน่วยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อเสนอจากท่าน 

(๖) คุณลักษณะอ่ืนที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด 
ซึ่งต้องประกาศให้ทราบทั่วกันก่อนการเปิดการรับสมัครหรือ
เสนอชื่อ 

     1. ไม่มีการตอบ 
     2. ไม่มีการตอบ 
     3. ไม่มีการตอบ 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี 
 1. ไม่มีการตอบ 
 2. ดีทุกอย่าง 
 3. ไม่มีการตอบ 
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การทำประกันสุขภาพกลุ่ม จากเงินค่าตอบแทน ๐.๑ ที่มหาวิทยาลัยหักไว ้
 
คำถาม พนักงานมหาวิทยาลัยสนใจที่จะทำประกันสุขภาพกลุ่มหรือไม่ โดยสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย 
 1. สนใจทำประกันสุขภาพกลุ ่ม จำนวนผู้ตอบกลับ ๓๔ คน และมีความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
 ๑.  อยากให้เลือกแบบสมัครใจ และให้คืน ๐.๑ ก่อน 
 ๒.  ควรมีแผนรับผลประโยชน์มาให้พิจารณาด้วย และเป็นการใช้เงิน ๐.๑ ได้อย่างเห็นผลชัดเจน 
 ๓.  แต่อยากให้คืนเงินที่เหลือจากการหักทำประกันสุขภาพกลุ่มเป็นเงินเข้าบัญชีให้อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ทุกคน หรือถ้าผลออกมาแล้วไม่สามารถทำได้ให้คืนเงิน ๐.๑ จะดีกว่าเพราะมันผิดกฎหมาย และ
หลาย ๆ มหาวิทยาลัยคืนให้บุคลากรหมดแล้ว  
 ๔.  สนใจทำประกันประกันสุขภาพกลุ่มแต่ต้องไม่ใช่เงิน ๐.๑ ของตนเองเพราะเงิน ๐.๑ เป็นเงินเดือน
รายได้ที่ควรได้รับ พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนและวิชาการ ทำงานตามหน้าที่ของตนเองแล้ว ไม่
ควรจะถูกลิดรอนสิทธิของตนเองโดยผู้บริหาร 

 ๒. ไม่สนใจทำประกันสุขภาพกลุ่ม จำนวนผู้ตอบกลับ ๘ คน และมีความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถามดังนี้ 
 ๑.  คนืเงิน 
 ๒.  สมควรคืนเงิน 
 ๓.  มีประกันอยู่แล้ว 
 ๔.  หักเงิน ๐.๑ แต่ ๐.๑ ควรคืนให้พนักงานฯ ควรใช้เงินส่วนอื่น 
 ๕.  ต้องการจัดการบริหารเงินของผมเอง ควรคืนเงินของผมกลับมาอีก ๐.๑  
 ๖.  มหาวิทยาลัยไม่เคยมีการทำประกันสุขภาพให้คณาจารย์มาก่อน ทำให้อาจารย์ต้องมีการท ำ
ประกันชีวิตส่วนบุคคลอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการวางแผนคุณภาพชีวิต ซึ่งเงิน ๐.๑ ควรคืนแก่บุคลากร  
 ๗.  บางคนทำประกันสุขภาพอยู่แล้ว อยากเสนอว่าให้มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมที่มีอยู่ และเขียนหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับที่ชัดเจน และชี้แจงฝห้พนักงานมหาวิทยาลัย
ทราบร่วมกัน ไม่ใช่คลุมเครืออย่างที่เป็นอยู่   
 ๘. แผนประกันสุขภาพเป็นชนิดรายปี ถ้าไม่ใช่(ไม่ ได้เป็นค่ารักษาพยาบาล) ก็เสียไปโดยไม่ได้ใช้
ประโยชน์ กรณีประกันสุขภาพควรเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่จะทำเพิ่ม(เนื่องจากเบิกได้จากประกันสังคม) ดังนั้น
เงินค่าเบี้ยประกันประมาณ ๒,๕๐๐ บาท หรือ ๘,๕๐๐ บาท ต่อคนต่อปี ควรจัดสรรคืนเป็นเงินสดให้สมาชิก
ผ่านโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลดำเนินการโดยจ่ายเป็นเงินสดให้สมาชิกทุกคน(อาจจะให้
ปีละ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี) หรือให้สมาชิกแต่ละคนนำไปใช้จ่ายในส่วนที่ จำเป็น ซึ่งความจำเป็น
ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน บางคนอาจนำไปใช่จ่ายประกันสุขภาพที่ซื้อไว้แล้ว บางท่านอาจนำไปตั ดแว่น
สายตา บางท่านอาจนำไปซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า สำหรับออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนมากกว่าการซื้อประกันสุขภาพแบบกลุ่มรายปีอย่างแน่นอน 
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
ที่มีต่อการจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 -16.30 น. 
ณ ห้องกิจจาทร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 แบ่งเป็น  อาจารย์   70% 
   บุคลากรสายสนับสนุน  30% 

 
 
 

2. ท่านทราบการจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
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3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
1) ความน่าสนใจของวาระการประชุม 
2) ประโยชน์ที่ได้รับ 
3) ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน 
4) ความเหมาะสมของสถานที่ 
5) ความพร้อมของสื่อและทัศนูปกรณ์ 
6) ปริมาณและคุณภาพของอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
7) ความสะดวกในการลงทะเบียน 
8) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
9) ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงาน 
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4. การแสดงความคิดเห็นตามวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
1) บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการและความพึงพอใจในผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
2) ท่านเห็นด้วยกับ KPI ปี 2563 
3) ข้อบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 
4) ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงข้อบังคับ/ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร 
5) ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการด้านประกันสุขภาพกลุ่มเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก 
1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมฯ  
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ  
3. รายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟังการปาฐกถาพิเศษ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  
4. ภาพกิจกรรรม  
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คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
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รายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟังการปาฐกถาพิเศษ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9-12.00 น. 
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2563 

 
3.สถานภาพของท่าน 

4.เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าร่วมฟัง
ปาฐกถาพิเศษน้ี 

5.ประเด็นข้อคำถามหรือข้อซักถาม เพื่อเรียนสอบถาม
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

1 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

อยากรู้ว่าทิศทางในอนาคตของ มร
ภ.พระนครจะเป็นอย่างไร 

ความกว้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนมีหรือไม่
ในอนตค 

2 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

สนใจ แนวทางการขับเคลื่อนต่อไปเป็นอย่างไร   

3 บุคคลทั่วไป ช่ือเรื่องน่าสนใจ มากครับ ยังคิดไม่ออกครับขอฟังก่อนนะครบั 
4 บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
กก.ร่วมดำเนินกิจกรรม - 

5 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากฟังทิศทางการพัฒนาม.
ท้องถิ่น 

 

6 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการทราบนโยบาย ทิศทาง
ดำเนินการขับเคลื่อน มรภ.พระ
นคร และแนวทางแปลงสู่ปฏิบตัิที่
เท่าทันสถานการณ์ทางสังคมที่
วิกฤตซับซ้อนในปัจจุบัน 

ขอทราบแผนงาน/ชุดโครงการขับเคลื่อนต่อเนื่องที่เป็น
รูปธรรม 

7 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากฟังวิสัยทัศน์ของ
ประธานสภามหาวิทยาลยั 

 

8 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ฟังทิศทางการขับเคลื่อนราชภฏั
พระนครในอนาคต 

 

9 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบทิศทางการขับเคลื่อน
ของมหาวิทยาลัย 

 

10 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ใฝ่รู ้ ไม่ม ี

11 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

สนใจ - 

12 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบและเข้าใจการตั้ง
หลักเกณฑ์ใหม ่

 

13 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนคร 

อยากทราบทิศทางการดำเนินการ
ในอนาคตของมหาวิทยาลัยภายใต้
สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 

แนวทางการดำเนินการในการเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ 
พัฒนา และผลิตบุคลากรออกไปรบัใช้สังคมต่อไปใน
อนาคต   ภายใต้ภาวะที่ท้าทายเชน่ปัจจุบัน 

14 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

เพื่อฟังทิศทางการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางวิชาการ 

15 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน
ราชภัฏพระนครในอนาคต 

 

16 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

สนใจในหัวข้อ ค่อยถามในท่ีประชุม 
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3.สถานภาพของท่าน 

4.เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าร่วมฟัง
ปาฐกถาพิเศษน้ี 

5.ประเด็นข้อคำถามหรือข้อซักถาม เพื่อเรียนสอบถาม
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

17 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ต้องการรับทราบข้อมลูจาก
วิทยากร 

ไม่ม ี

18 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศ
ทางการขับเคลื่อนของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

 

19 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

รับฟังทิศทางและแนวคิดนโยบาย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ทำงานของมหาวิทยาลัยราชภฎั 

 

20 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการทราบทิศทางการ
ขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยในอนาคต 

 

21 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบแนวทางความเป็นไป
ของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัมีนโยบายหลักข้อหน่ึงคือการพัฒนา
ท้องถิ่น มีความเป็นไปได้หรือไม่ทีจ่ะพัฒนาท้องถิ่นสู่
สากล โดยให้คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาสามารถ
ไปสูร่ะดับนานาชาติได้ในทุกกิจกรรม 

22 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

- - 

23 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

รักอาจารยย์ักษ์และอยากฟังทิศ
ทางการบริหารมหาวิทยาลัยของ
เรา 

 

24 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการร่วมฟังแนวทางในการ
ขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย เพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

 

25 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

เพื่อรับทราบแนวทางพัฒนาและ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

 

26 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการทราบแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

 

27 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ฟังเพื่อให้รู้ รับทราบ และมา
ปรับตัวให้ไปในทิศทางขององค์กร 

ไม่มี หากมีจะขอเขียนส่งคำถามในท่ีประชุม 

28 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

เพื่อการพัฒนา มรภ.พระนคร 
 

29 อาจารย์  มัธยมสาธิต รับฟังวิสัยทัศน์ 
 

30 อาจารย์ ร.ร.มัธยมสาธติฯ รับฟังนโยบายและวิสยัทัศน ์
 

31 อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ รับฟังวิสัยทัศน์ของมหาลยั 
 

32 อาจารย์ร.ร.สาธิตฯ รับฟังแนวทางพัฒนามหาลัย 
 

33 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

อยากทราบแนวทางทิศทางการ
ขับเคลื่อนราชภฏัพระนครใน
อนาคต 

 

34 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

อยากทราบแนวทางทิศทางการ
ขับเคลื่อนราชภฏัพระนครใน
อนาคต 

 



-46- 
 

 
3.สถานภาพของท่าน 

4.เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าร่วมฟัง
ปาฐกถาพิเศษน้ี 

5.ประเด็นข้อคำถามหรือข้อซักถาม เพื่อเรียนสอบถาม
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

35 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

อยากทราบแนวทางทิศทางการ
ขับเคลื่อนราชภฏัพระนครใน
อนาคต 

 

36 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบแนวคิดหรือแนวทางใน
การพัฒนา มรภ.พระนคร 

ไม่มีคำถาม 

37 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบแนวคิดในการ
ขับเคลื่อนมรภ.พระนคร  

คุณจะทำอยา่งไรให้มรภ.พระนคร เป็นที่ยอมรับในสังคม 
และการปฏิรูปการเรียนการสอนทีจ่ะทำให้นักศึกษามี
คุณภาพและเป็นท่ีต้องการของสังคม  

38 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบถึงทิศทางมหาวิทยาลยั
ในอนาคต 

อยากทราบถึงวิธีแก้ปัญหานศ.ลดลง และการรับมือใน
อนาคตข้างหน้า รวมถึงการจ้างอาจารยส์ำหรับคนท่ีไมม่ี
ช่ัวโมงสอน 

39 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ประธานสภาคณาจารย ์
 

40 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

เพื่อทราบทิศทางเพื่อการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

- 

41 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ยังไม่เคยฟังท่านพูดถึง มรภ.พระ
นคร  

แนวทางการพัฒนา มรภ.พระนคร จากสภาและ
ผู้บริหารระดับสูงในขณะคืออะไร 

42 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

เพื่อทราบทิศทางการพัฒนาใน
อนาคตของมหาวิทยาลยั 

ขอฟังแนวคิดก่อนคะ 

43 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ทราบทิศทางการทำงานและ
พัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจน
นักศึกษาและบุคลากร 

KPI ด้านงานสอนที่ไม่ครบ 12 คาบต่อสัปดาห์ แต่ไม่มี
งานทดแทน ส่งผลให้งานด้านการสอนไมม่ีทางสูงไดเ้ลย 

44 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

การแก้ไขปัญหานักศึกษาลดจำนวนลงและนำเทคโนโลยี
มาบริหารจัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

45 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ฟังแนวนโยบายของนายกสภา
มหาวิทยาลยัในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัในอนาคต 

แนวทางในการกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครตลอดของวาระดำรงค์ตำแหน่งนายกสภามหา
ลัย 

46 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากได้แนวปฏิบัติในสภาพ
มหาวิทยาลยัในปัจจุบัน 

ไม่กลา้ถามกลัวแรงไปครับ 

47 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

สนใจ 
 

48 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ทราบทิศทางมหาวิทยาลยั - 

49 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการเข้าร่วมฟังนโยบายและ
ข้อมูลที่สำคญัต่างๆ  เพื่อให้ทราบ
ถึงทิศทางในอนาคตของ มรภ.พระ
นคร 

- 

50 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ฟังวิสัยทัศน์ของนายกสภา
มหาวิทยาลยั 

แนวทาง แก้ไข จำนวนนักศึกษาท่ีสมัครเรียนลดลงอย่าง
มาก 
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3.สถานภาพของท่าน 

4.เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าร่วมฟัง
ปาฐกถาพิเศษน้ี 

5.ประเด็นข้อคำถามหรือข้อซักถาม เพื่อเรียนสอบถาม
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

51 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

เพื่อความเข้าใจทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยัในอนาคตร่วมกัน 

 

52 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากฟังแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

ไม่ม ี

53 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ให้ความร่วมมือร่วมใจ 1. ถ้ามีกรอบอัตราเงินงบประมาณแผ่นดินของตำแหน่ง
ที่ว่างอยู ่(ซึ่งเป็นตำแหน่งอยู่ในหน่วยงานอยู่แล้ว) ทำไม
ถึงไม่นำอัตราว่างนี้ให้คนท่ีเป็นเงินรายได้ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในหน่วยงานมาก่อน หรือทำงานมาก่อนได้รับประโยชน์
นี้ ซึ่งบางคนทำงานมานานจะถึง 10 ปี บางคนเกิน 10 
ปี ป่านนี้ยังไม่ได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินเลย  
2. งบแผ่นดิน ทำงานครบ 5 ปีได้เครื่องราช งบรายได้
จะทำงานกี่ปีไมม่ีวันไดเ้ครื่องราช ทำไมไม่มีอะไรเป็น
ขวัญกำลังใจให้งบรายได้บ้างเลย 
3. มีอีกหลายอย่างที่อยากทราบและได้รับเหมือนงบ
แผ่นดินบ้าง 

54 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบทิศทางการขับเคลื่อน
ราชภัฏพระนครในอนาคต 

 

55 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

เพื่อทราบนโยบายของนายกสภา มหาวิทยาลยัจะอยูร่อดไดัอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน 

56 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

วิสัยทัศน์ของนายกสภา - 

57 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

รับทราบทิศทางการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั 

 

58 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

เพื่อจะได้ทราบทิศทางของ
มหาวิทยาลยั 

ยังไม่ม ี

59 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

สนใจวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ 

60 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยัของเราอย่างไร 

แนวทางการเพิ่มรายได้ให้แกม่หาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
และแนวทางการสร้างจุดเด่น/จุดแข็งของมหาวิทยาลัย 

61 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการทราบทิศทางนโยบายและ
วิธีปฏิบัติที่จะทำให้ทิศทางไปสู่
ความสำเร็จ 

ภายใน1ปี ท่านคิดว่าจะสร้างเสรมิและร่วมนำการ
เปลี่ยนแปลงความพร้อมของห้องเรียนนักศึกษาที่จะเป็น
บัณฑิตนักพัฒนาท้องถิ่นยุคดิจิทลัในปัจจุบันด้วยวิธีการ 
ขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรมเหมาะสมกบัราชภัฏพระนคร
อย่างไร 

62 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

สวัสดิการ แนวทางการพัฒนาสวัสดิการของบุคลากร เช่น ประกัน
สุขภาพกลุม่ 

63 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากพัฒนามหาวิทยาลยัไป
ด้วยกันค่ะ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

64 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

รับทราบทิศทางการขับเคลื่อนมร
ภ.พระนคนในอนาคต  
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3.สถานภาพของท่าน 

4.เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าร่วมฟัง
ปาฐกถาพิเศษน้ี 

5.ประเด็นข้อคำถามหรือข้อซักถาม เพื่อเรียนสอบถาม
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

65 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ฟังวิสัยทัศน์ 
 

66 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

- 
 

 
3.สถานภาพของท่าน 

4.เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าร่วมฟัง
ปาฐกถาพิเศษน้ี 

5.ประเด็นข้อคำถามหรือข้อซักถาม เพื่อเรียนสอบถาม
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

67 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

รับฟังแผนการ แนวทาง การ
ดำเนินงานของ ม.ราชภัฏพระนคร
ในอนาคต 

 

68 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

มีความประสงค์ในการเข้ารับฟัง
เพื่อจะได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ และ
ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั
ในอนาคตของท่านนายกสภา
มหาวิทยาลยั 

ท่านจะมีแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับระเบยีบ
ข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างไร เพื่อให้เอื้อต่อภาระ
งานและหน้าท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรสายวิชาการ 
รวมถึงผู้ที่ลาศึกษาต่อ 

69 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบวสิัยทัศน ์ทิศทางการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในอนาคต
ของท่านนายกสภามหาวิทยาลัย 

ท่านมีแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของ
บุคลากรในระดับใด? และท่านยดึสิ่งใดเป็นเกณฑ์ เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ? 

70 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการทราบทิศทางการ
ขับเคลื่อนมรภ.พระนคร ในยุค4.0 

ตอนนี้ยังไม่มคีรับ ขอเข้าฟังก่อน คงจะมีคำถามต่อไป 

71 อาจารย์รร.สาธิตฯ ต้องการทราบอนาคตของมรภ. - 
72 อาจารย์รร.สาธิตฯ ต้องการทราบอนาคตของมรภ. - 
73 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีฝ่ายผู้
ปฏิบัติการต้องปรับตัวและพร้อม
ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

่ฝ่ายบรหิารจะมีระบบกลไกใดขับเคลื่อนให้ฝ่าย
ปฏิบัติการ(สายสอน)ให้เข้าสูภ่าคปฏิบัติพื้นที่ภาคสนาม
ได้เชิงปฏิบตัิกับทุกคนอย่างไมเ่หลือ่มล้ำ(เพราะบางคน/
บางสาขา...ไม่ได้ปฏิบตัิตามนโยบายที่กำหนด) 

74 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการทราบทิศทางของ
มหาวิทยาลยัในการแก้ปัญหา
จำนวนนักศึกษาน้อยลง หลักสูตร
ถูกปิด และการพัฒนาหลักสูตร
ใหม ่

 

75 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

สนใจประเด็นทิศทางราชภฏัพระ
นครในอนาคต 

 

76 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

เพื่อทราบการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาคม 

ปัญหาที่ดินของราชภฏัพระนครกบัวัดพระศรีมหาธาต ุ

77 บุคคลทั่วไป สนใจศึกษาท่ี ม. พระนคร ม. พระนคร กับแนวทางการพัฒนาในยุค digital 
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78 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

อยากทราบแนวทางการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัในอนาคต 

- 

79 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการศึกษาประเด็นท่ีสำคัญ
ต่างๆของทางมหาวิทยาลัย เพื่อ
ปรับใช้ในการทำงานต่อไป 

 

 
3.สถานภาพของท่าน 

4.เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าร่วมฟัง
ปาฐกถาพิเศษน้ี 

5.ประเด็นข้อคำถามหรือข้อซักถาม เพื่อเรียนสอบถาม
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

80 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการฟังนโยบาย 
 

81 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

สนใจหัวข้อที่นำเสนอ 
 

82 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

รับฟังข้อคิดเห็นในอนาคต ทิศทางความมั่นคงและยั่งยืนในพนักงานมหาวิทยาลัย 

83 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

เพื่อให้เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั 

 

84 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

ต้องการทราบทิศทางการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทีเ่ป็น
รูปธรรม  

ไม่ม ี

85 บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ต้องการฟังทิศทางที่มรภ.พระนคร
ควรจะเป็นต่อไปในอนาคต 

ทำอย่างไรให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยส่วนรวมก่อนคิดถึง
ประโยชนส์่วนตน 
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